

ĐẠI LỄ KHÁNH THỌ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức đại lễ khánh thọ Hòa thượng Thích Thanh Đức, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Tổ đình chùa Đồi Lãm, xã Quang Bình (Kiến Xương). Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Hòa thượng Thích Thanh Đức xuất gia năm 1939; từ năm 1992 đến năm 2012 là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; năm 2003 được tấn phong Hòa thượng. Trong suốt 84 năm hoạt động tôn giáo, Hòa thượng luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm hạnh, đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo tỉnh, là tấm gương sáng để tăng ni trong tỉnh noi theo. Với vai trò, uy tín của mình, Hòa thượng đã góp phần tích cực vào việc giáo dục, động viên, phát huy lòng yêu nước của tăng ni, Phật tử. Phát huy

tinh thần "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, với đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", trong những năm qua Giáo hội Phật giáo tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gần gũi, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Đức là người có uy tín, đạo hạnh, có ảnh hưởng rất lớn trong tăng ni, Phật tử. Hòa thượng giữ vị trí rất quan trọng trong việc duy trì và kiên định đường hướng

hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng 2 lần được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hòa thượng Thích Thanh Đức được suy tôn Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình.

Tại lễ khánh thọ, các vị chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã an cần hỏi thăm sức khỏe và tặng hoa chúc thọ Hòa thượng Thích Thanh Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương và tri ân những đóng góp của Hòa thượng Thích Thanh Đức thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chính quyền huyện Kiến Xương, xã Quang Bình và thân nhân gia đình tiếp tục quan tâm, dành nhiều tình cảm hơn nữa để Hòa thượng luôn mạnh khỏe, trường thọ, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc hoàng pháp và sự văn minh, tiến bộ của quê hương.

ĐAO QUYN

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)



Đồng chí Vũ Ngọc Tri, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

\* Chiều ngày 7/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Vũ Ngọc Tri, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh, hội nông dân các huyện, thành phố.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đồng thời tham gia ý kiến vào các nội dung trọng tâm của dự thảo Luật gồm: Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội (trong đó có hội nông dân) trong quản lý và sử dụng đất đai; việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về mở rộng hạn mức, đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của đất đai và cho rằng việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, của mỗi người dân. Trong đó, nông dân hiện nay chiếm trên 60% dân số, tham gia trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 15 triệu người. Chính vì vậy, việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân hết sức quan trọng, tác động rất lớn trong quá trình xây dựng chính sách. Chính phủ mong muốn nhận được nhiều ý kiến có tính đặc trưng vùng, miền, các tầng lớp nhân dân trong xã hội để dự thảo Luật với nhiều chính sách bảo đảm tính khả thi, đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp ý kiến của các đại biểu gửi về các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

\* Sáng ngày 7/3, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều là hợp lý, được trình bày chi tiết, cụ thể. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) so với Luật Đất đai năm 2013 có nhiều nội dung mới nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái. Các đại biểu đã góp ý vào các nội dung: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hạn mức giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai; các cơ chế, chính sách tài chính giá đất; việc quản lý, sử dụng các loại đất...

Ý kiến của các đại biểu sẽ được Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo, giúp Luật sau khi ban hành bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

NGUYỄN TRIỆU - TIẾN ĐẠT

HƠN 300 PHỤ NỮ...

(Tiếp theo trang 1)

và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ Thái Bình đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu không ngừng trên mọi lĩnh vực, khẳng định rõ vai trò của mình trong gia đình và xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới,

đô thị văn minh. Các cấp hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ; tổ chức phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội.

Tham gia giao lưu có hơn

300 phụ nữ của 11 đội là các câu lạc bộ phụ nữ cơ sở, cán bộ, công chức khối nữ công, cán bộ, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang đại diện cho hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị. Các đội trình diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tự biên tập, dân dụng với nhiều thể loại: trình diễn áo dài, hát hò, dân vũ, khiêu vũ, yoga, aerobic, hát, múa với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước,

phụ nữ, con người Việt Nam. Các tiết mục đã được chuẩn bị chu đáo từ hình ảnh, trang phục đến phong cách biểu diễn, phong phú về hình thức, ý nghĩa về nội dung. Qua đó thể hiện sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Giao lưu được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ mà còn nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân

về lợi ích của các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vận động hội viên, phụ nữ lựa chọn một hình thức phù hợp để rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thái Bình thời đại mới phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

LỰC LƯỢNG CÔNG AN...

(Tiếp theo trang 1)

và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức TKCN, tham gia khắc

phục hậu quả thiên tai. Trong năm, lực lượng công an đã xử lý hơn 6.000 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hướng dẫn thoát nạn và cứu hàng nghìn người, tìm kiếm

được hơn 800 thi thể mất tích, bảo vệ được hơn 530 tỷ đồng tài sản trong các vụ cháy, nổ, tai nạn...

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị lực lượng công an cả nước tiếp tục chủ động cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung

ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự. Công an các đơn vị, địa phương luôn chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện

và điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai theo đúng phương châm "4 tại chỗ". Phát huy vai trò xung kích, truyền đấu của lực lượng CAND trên mặt trận PCTT, TKCN, cứu hộ cứu nạn..., bảo đảm an toàn cho nhân dân khi xảy ra sự cố, thiên tai.

CÔNG KHAI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG "TỔ QUỐC GHI CÔNG"

Diện hồ sơ đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ từ ngày 31/12/1994 trở về trước

Table with columns: TT, Họ và tên, Năm sinh, Quê quán, Năm hy sinh, Cấp bậc, chức vụ, Đơn vị khi hy sinh, Trường hợp hy sinh, Thân nhân

Nếu có ý kiến phản hồi hoặc thắc mắc về các trường hợp đề nghị cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" nêu trên, đề nghị liên hệ và phản ánh ý kiến về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua điện thoại đường dây nóng của Sở (02273.831.398) hoặc số điện thoại của chuyên viên Phòng Người có công: 0983.636.966.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CÔNG AN XÃ MINH TÂN

Bảo đảm tốt an ninh trật tự tại cơ sở

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, thời gian qua, Công an xã Minh Tân (Đông Hưng) đã chủ động bám sát cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Xã Minh Tân là cửa ngõ của huyện Đông Hưng với dân số gần 6.000 người, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua địa bàn, lượng người và phương tiện lưu thông lớn và từng được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT của huyện. Thiếu tá Vũ Kim Giám, Trưởng Công an xã Minh Tân cho biết: Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, xây dựng đơn vị, phòng, chống dịch bệnh... phù hợp tình chất, đặc điểm địa bàn. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các thôn phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy hiệu quả sức mạnh của quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng công an xã còn thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Tăng cường bám nắm cơ sở, tuần tra, kiểm soát, xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên địa bàn.



Công an xã Minh Tân hướng dẫn cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, Công an xã đã bắt, chuyển khởi tố 1 vụ trộm cắp tài sản, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ 7 vụ phạm pháp hình sự. Tiếp nhận, xác minh ban đầu và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý, giải quyết 5/5 tố giác, tin báo về tội phạm. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy được Công an xã thực hiện hiệu quả. Công an xã Minh Tân đã bắt, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều

tra Công an huyện Đông Hưng khởi tố 6 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện bắt 23 vụ/23 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập 6 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, lập 14 hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, 3 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng thôn Đĩnh Phùng chia sẻ: Trước đây, tình hình ANTT có nhiều phức tạp, đặc biệt là các

loại tội phạm ma túy luôn gây bức xúc cho nhân dân. Nhờ lực lượng công an chính quy về cơ sở, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nên tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến. Cùng với đó, các đồng chí công an luôn gần dân, huy động sức mạnh của quần chúng trong xây dựng phong trào và đấu tranh phòng, chống tội phạm nên nhận được rất

nhiều tình cảm quý mến, sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân. Cùng với đó, Công an xã Minh Tân đã triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ. Mở hồ sơ quản lý, giáo dục, thường xuyên kiểm danh, kiểm diện đối với 13 lượt đối tượng thi hành án tại cộng đồng, duy trì hiệu quả hoạt động của 6 mô hình tự quản về ANTT. Công an xã còn tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng về ANTT...

Ông Trần Minh Hiệu, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân cho biết: Các đồng chí công an chính quy được điều động về cơ sở đều còn rất trẻ và vững vàng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Minh Tân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được ghi nhận và đánh giá cao. Với vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những nỗ lực, cố gắng vì nhân dân phục vụ, Công an xã Minh Tân đã được nhận nhiều danh hiệu thi đua các cấp; từ năm 2020 - 2022 được Công an tỉnh công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân", Chi bộ Công an xã hàng năm đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

MINH HƯNG

QUỲNH PHỤ Phấn đấu cuối tháng 6/2023 khánh thành 17 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo



Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã An Ấp.

Với mong muốn nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhà ở kiên cố để ổn định cuộc sống, từ đầu năm đến nay, MTTQ huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong huyện tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình nhà ở xuống cấp có nhu cầu cải thiện để đề nghị MTTQ tỉnh và UBND huyện hỗ trợ kinh phí. Qua rà soát đợt 1, toàn huyện có 17 hộ nghèo có nhu cầu cải thiện nhà ở. MTTQ huyện đã trình MTTQ tỉnh hỗ trợ 13 căn nhà, mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu đồng; huyện hỗ trợ 4 căn, mỗi căn hỗ trợ 30 triệu đồng. MTTQ huyện phấn đấu đến cuối tháng 6/2023 hoàn thành việc xây dựng và tổ chức khánh thành nhà ở cho người nghèo được ở trong những căn nhà mới, sau đó tổ chức rà soát đợt 2.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ ĐÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo định hướng phát triển khu đô thị mới xã Vũ Đông, các khu đất xen kẽ để tạo nguồn thu phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, ngành của thành phố phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như xử lý các vi phạm về đất đai, không để phát sinh đơn thư khiếu nại, phản ánh, khiếu nại vượt cấp.